



วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2551

พิมพ์หน้า | [บล็อกอื่นที่ OKnation](#)

“จิรวุฒิ ความันท์” รักษาแม่เรึ่งให้แม่ด้วยธรรมชาติบำบัด

**เรื่อง สุทธิคุณ กองทอง
ภาพ ชวรินทร์ เฟงส์สวัสดิ์, พัฒนฉัตร มุลวงศ์ศรี**

“จิรวุฒิ ความันท์” ทายาท“ไค้ยู่สะ”...

รักษาแม่เรึ่งให้แม่ด้วยธรรมชาติบำบัด



จากข่าวคราว นักร้องลูกทุ่ง ยอดรัก สลักใจ ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ ที่หมอออกมาจะระบุว่าจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกไม่นาน คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าแม่เรึ่งเป็นแล้วต้องตายคงไม่เสมอไป เมื่อมีแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แบบผสมผสาน คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผัก สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็สามารถหายจากมะเร็งร้ายนี้ได้ ทว่าแพทย์ทางเลือกยังได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1962

คุณมาลิน ความันท์ เจ้าของไค้ยู่สะมอเตอร์ ในฐานะคนดังแห่งภาคอีสาน เป็นอีกหนึ่งในหลายร้อยคนที่หายจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยแพทย์ทางเลือกหรือธรรมชาติบำบัด วันนี้ WHO? ได้เดินทางไปที่ บริษัท ไค้ยู่สะอีซูเชลส์ จำกัด สาขา รัชดา ซึ่งเป็นบ้านพัก เพื่อพามาพูดคุยกับลูกชาย (ใหญ่-จิรวุฒิ ความันท์ รองประธานกรรมการ) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและรักษาผู้เป็นแม่จนหาย และเมื่อไปถึงได้เห็นคุณมาลินเดินออกมาต้อนรับที่งานด้วยใบหน้าสดใส โดยดูไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เคยป่วยเป็นมะเร็ง

-“เป็อกินยา” ที่มาของแพทย์ทางเลือก

เชื้อเหลือเกินยังมีหลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งแบบแพทย์ทางเลือกนั้น ต่างจากแผนปัจจุบันอย่างไร คุณใหญ่ ลำดับเรื่องให้ฟังว่า ตั้งแต่เด็กไม่สบายไปหาหมอจะไม่ชอบกินยา เพราะไม่รู้เป็นยาอะไรบ้าง ถ้ากินก็กินเล็กน้อย จนกระทั่งปวดตามข้อให้หมอดตรวจถึงรู้ว่าเป็น โรคเกาต์เพราะมีกรดยูริกในปริมาณที่สูงมากบางครั้งเจ็บจนเดินไม่ได้

กระทั่งได้เจอเพื่อนที่เป็นเภสัชทำให้รู้เรื่องยาแผนปัจจุบันมากขึ้น ได้กลับมาทบทวนการรักษาโรคเกาต์ที่ผ่านมากถูกทางหรือไม่ เกิดความเข้าใจหากกินยามากๆจะเกิดผลข้างเคียง ทำให้เขาหยุดกินยาที่หมอให้ทันที เมื่อเขาได้ไปพบกับ นพ.ขวัญชัย เศรษฐนันท์ จนถูกแซวเป็นโรคเกาต์ก็อ้าวเรื่องเล็กน้อยถ้าเทียบกับมะเร็ง เขาถูกชวนให้ไปฟังการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก โดยมี อ.อารีย์ วัชรมนโน ผู้ที่มีประสบการณ์รักษามะเร็งหายได้ด้วยตัวเอง เป็นผู้บรรยาย เขาบอกตลอด 7 วันที่นั่งฟังมีความสุขที่ได้เรียนรู้

-หมอมะเร็งจะได้เป็นประธานาธิบดี

หลังจากนั้นเขาได้พาแม่มาเจอกับ อ.อารีย์ พอเห็นหน้าแม่เท่านั้นท่านพูดเชิงที่เล่นที่จริง อีกสองปีจะได้เป็นประธานาธิบดี คงไม่มีใครแข่งหน้าต้องเป็นมะเร็งแน่นอน ระหว่างนั้นผู้เป็นแม่หัวเราะร่วนก่อนตอบไปว่า "แหม! ให้พรกันแบบนี้เลยหรืออาจารย์" ส่วนเขายังคาใจกับคำพูดของอ.อารีย์ เลยถามกลับไป "ทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้น" น้ำเสียงที่ตอบกลับมามีหนักแน่น "ก็ตอนนี้คุณมาลินเป็นเบาหวานแค่ 500 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตเองก็อาจตายได้ เพราะคนอื่นเป็นแค่ 140 หรือ 200 ก็ถือว่าสูงมากแล้ว"

คำทักท้วงของ อ.อารีย์ ในวันนั้นไม่มีใครสนใจ แต่เริ่มเป็นจริง เมื่อกลางเดือน ก.ค.49 หมอดตรวจพบว่าแม่เป็นมะเร็งตับ ไม่นานอาการป่วยจากมะเร็งก็เริ่มทรุดลงเรื่อยๆ ซึ่งหมอทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันให้ครอบครัวทำใจ เพราะมะเร็งที่เป็นนั้นยิ่งกว่าระยะสุดท้าย ไม่มีทางที่จะรักษาหาย และคงไม่รอด

"คุณหมอพูดประมาณว่าเวลาที่เหลือให้คุณแม่รีบเคลียร์งานทั้งหมดเลย เมื่อคุณแม่ได้ฟังอย่างนั้นตกใจ เขาอ่อนโพลเข้ามาทอด แต่ผมก็ได้ปลอบถ้าจะให้หายต้องไปหาอ.อารีย์" น้ำเสียงของผู้เป็นลูกเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ที่จะเป็นหนทางช่วยชีวิตผู้เป็นแม่



-ฟ้าไม่ได้ลิขิตแม่ต้องไม่ตาย

เมื่อตัดสินใจไปพบ อ.อารีย์ ได้คุยถึงการรักษามะเร็งของแม่ สรุปใจความว่า "คุณใหญ่ต้องเชื่อผม อย่าไปฟังใครเด็ดขาด ท่านไม่ให้ปิดความคิดเห็นคนอื่น แต่ท่านขอว่าถ้าไปฟังมาแล้วก็ต้องมาบอกท่านด้วย ขออย่างเดียวมีอะไรอย่าปิดบัง ถ้าห้ามอะไรแล้วต้องเชื่อกัน" นี่เป็นคำขอร้องจาก อ.อารีย์ถึงผู้เป็นแม่

จากนั้นได้พาแม่เข้าสู่โปรแกรมรักษาของ อ.อารีย์ตั้งแต่วันนั้น ส่วนยาที่หมอให้กินประจำได้โยนทิ้งทั้งหมด ทำให้หลายคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอ หรือแม่ต่างคัดค้านกับการเลิกกินยา ต่างแย้งทำไมไม่ทยอยเลิก เมื่อฟังเสียงค้านอย่างนี้ คุณใหญ่ตอบแบบเสียดสีเส็กๆ "คงไม่ได้ตายหรอกมั้ง อาจตายจากโรค แต่ชีวิตอาจจะอยู่ หากกินยาที่มีอยู่คงต้องตายจากโลกนี้ และผมเชื่อว่าถ้าฟ้าไม่ลิขิตไว้แม่ต้องไม่ตาย บุญที่แม่ทำจะช่วยให้เจอคนมาช่วยให้หายได้"

ระหว่างนั้นคุณใหญ่ต้องหยุดทำงาน 2 เดือนเต็มๆ เพื่อมาดูแลคุณแม่ตลอด 24 ชั่วโมง กับการรักษาด้วยวิธีแพทย์ทางเลือกเปลี่ยนวิธีการกิน เริ่มต้นด้วยการ(Retention enema) เป็นการสวนน้ำยาเข้าไปทางทวาร วันละสองครั้ง เพื่อขับล้างสารพิษออกจากตัว แล้วให้กินน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกมื้อ ห้ามกินข้าว เนื้อสัตว์ และของหมักดอง แรกๆ เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวในเรื่องการกิน แต่แม่ชอบเอียงแถมยังต้องชอบบ่นตามประสาคนแก่ "จะกินตอนอยู่ตายแล้วกินได้ไหม" ช่วงนั้นเขาพยายามพูดให้แม่เข้าใจถ้ารักษาหาย

จะได้กินตามใจชอบ

อย่างไรก็ตาม ด้วยอยากเข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นแม่เขาตัดสินใจกินเป็นตัวอย่าง เพื่อให้แม่เห็นใจ ขนาดไม่ได้เป็นโรคมะเร็งก็ยังกินเลย และเขายังลองกินส้มตำที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกวัน น้ำหนักเกือบ 70 กิโลกรัม ลดหายไป 20 เพอร์เซ็นต์ภายในเวลาสองสัปดาห์ ปัจจุบันน้ำหนักเหลือแค่ 55 กิโลกรัม ทำให้เห็นถึงสรรพคุณที่ได้กิน น้ำผักผลไม้ที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงปกติ

ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมายังได้ว่ายน้ำไป - กลับที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงสำนักงานใหญ่ ธ.กสิกรไทย ได้อย่างสบาย วันนั้นคุณใหญ่บอกว่า มีนกก็ฟ้าไปด้วย บอกว่าว่ายน้ำข้ามฟากแบบนี้สบายมาก แต่พอว่ายน้ำไปจริงๆ เขากลับว่ายได้รอบเดียว แล้วอ้างว่าน้ำมันไหลแรง

- 1 ปีหายจากมะเร็งตับ

เมื่อเวลาผ่านไปสองสัปดาห์อาการป่วยของแม่มาลินเริ่มดีขึ้น ดับที่เคยอด หรือท้องที่เคยบวมก็เริ่มหยุดโต พออาการเริ่มดีขึ้นเหมือนแม่ต้องการแก้แค้นวันไหนคุณใหญ่ไม่อยู่จะชอบแอบกินอาหารที่ห้าม แต่เขารู้ บางครั้งก็ต้องตามใจแม่บ้าง ทั้งนี้ แอบเมาท์แม่ว่า ก่อนหน้านั้นแม่กินทองหยิบที่หวานๆ กลับบอกว่าเจ้าของร้านซีเหนียนน้ำตาล ทำทองหยิบคงไม่ได้ใส่น้ำตาล (หัวเราะ)

ช่วงหนึ่งที่อาการป่วยของแม่ดีขึ้นได้พาไป ออสเตรีย (Austria) ระหว่างให้แม่นั่งรอ กลับมาเห็นแม่แอบกินไอติมจนหมด เลยถามว่ากินอะไรไป แม่ทำเสียงแสร้งๆ กินไอติม วันรุ่งขึ้นอาการหนักมาก มารู้อทีหลังต้นเหตุไม่ใช่กินไอติมอย่างเดียว แต่เป็นเพราะว่าแอลกอฮอล์ในไวน์ทำให้ร่างกายทรุดลง เมื่อเกิดอาการแบบนี้คุยกับหมอและพยาบาลที่ออสเตรียไม่เข้าใจเลยทำเรื่องย้ายออกมารักษาตัวที่เยอรมัน พอดีมีคนรู้จักกัน ประกอบกับหมอนั้นเปิดใจรับในวิธีการที่รักษาด้วยธรรมชาติบำบัด (NATURAL THERAPY) กระทั่ง อาการเริ่มดีขึ้นก็บินกลับเมืองไทย คุณพ่อ (วิญญู) ก็มารอรับเห็นหน้าแม่เท่านั้นก็โผลเข้ามากอดกัน และได้ยินเสียงพ่อสัพยอกแม่นี้กว่าต้องมารับศพซะแล้ว (ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินพ่อพูดต่างอมยิ้มอย่างตื่นตัน)

"หนึ่งปีให้หลังแม่หายจากมะเร็งก็ได้กลับไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง โดยคุณหมอระดับศาสตราจารย์เป็นผู้ตรวจ ท่านพูดว่าดูจากผลตรวจรู้สึกว่าคุณจะรักษาผิด เพราะคุณแม่คุณไม่ได้เป็นมะเร็ง ผมค่านใจว่าคุณหมอจะมาดูตอนนี้ไม่ได้ แม่รักษาหายแล้ว มันจึงเป็นคนละช่วงเวลากัน ซึ่งครั้งแรกหมอใหญ่และคณะแพทย์ที่ตรวจต่างยืนยันตรงกันว่าแม่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย" นี่เป็นบทพิสูจน์ของแพทย์ทางเลือกจากปากของผู้เป็นลูก

- มีเงินเป็นพันล้านสุขภาพดีไม่ได้

มีคนจำนวนไม่น้อยต่างมุ่งหน้าทำธุรกิจให้ได้มาซึ่งเงินทอง แต่ละเลยในเรื่องสุขภาพ หากเป็นอะไรขึ้นมาเงินทองที่ทำเอาไว้ก็เอาไปไม่ได้ คุณใหญ่อยากบอกทุกคน "คุณจะมีเงินเป็นพันล้านหรือร้อยล้าน สิบล้าน ไม่มีลาภอันใดประเสริฐกว่าให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง ตรงนี้ผมว่าสำคัญที่สุดมากกว่าเงินทองที่มีมหาศาล ทำยที่สุดมันก็จะไม่มีความหมายเลย ดังนั้นร่างกายของคนเรา เราต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก้ การป้องกันที่ดีก็คือการกินที่ดี พวกอาหารทอดเลียงได้ก็ควรเลี่ยงเพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกาย"



"มาลิน" ชีวิตที่รอดตายจากมะเร็งตับ

ฟังเรื่องราวการรักษาแม่เรึ่งตับของแม่จากคำบอกเล่าจากผู้เป็นลูก ช่างเป็นเรื่องนามหัสจรรย์ ทั้งๆคะแพทยียืนยันเป็นมะเรึ่งระยะสุดท้ายเตรียมตัวกลับบ้านเก่าได้ คุณมาลิน ในวัย 75 ปี ยิ้มอย่างร่าเรึ่งแล้วเล่าว่า ก่อนที่จะรู้ว่าเป็นมะเรึ่งตับรู้สึกปวดท้องมาก หมอที่โรงพยาบาลให้ยามากินสองสัปดาห์ก็ไม่หายเลยอุลตราซาวด์พบเม็ดในตับหลายลูก ประมาณเดือน ก.ค.2549 กระจ่างชัดว่าเป็นมะเรึ่งตับ ครั้งแรกหมอไม่กล้าบอก แต่ได้ขอรองให้หมอพูดความจริงไม่ต้องกลัวตกใจ เพื่อจะได้หาทางแก้ไข

หมออ้าอึ้งก่อนที่จะบอกว่า "ผมสันนิฐานว่าจะมีเนื้อร้าย" ความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินต้นเดือนมกราคมปี 2550 ได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจมาก อีกทั้ง เป็นคนที่ทำบุญมากเลยรีบโทรศัพท์ปรึกษาหลวงพ่อบุ๊ที่นับถือ หลวงพ่อบุ๊ให้กำลังใจไม่เป็นอะไร ขอแค่อย่าฉีดคีโรมิ ไม่มีการผ่าตัด จากนั้น ลูกชายพาไปรักษาที่กับแพทย์ทางเลือกให้กินแต่น้ำผักผลไม้ พร้อมกับวิตามิน ห้ามกินอย่างอื่น "ช่วงกินใหม่ๆ จะอ้วกแตก (ทำเสียงพะอืดพะอมแล้ว) ก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดี) พอหาน้ำหนักลดเป็น 10 กิโล ผอมจนเหี่ยวเลย (พร้อมโขว้แขนที่ก่อนหน้านี้จะแน่นให้ดูว่าเหี่ยวจริงๆ) จากที่เดินเองไม่ได้เลย อาการที่หมดแรงก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ จนหายจากมะเรึ่งตับ"

"บุญ" ช่วยให้หายจากมะเรึ่ง

เธอเชื่อชีวิตที่รอดตายมาได้เกิดจากบุญตัวเอง บุญที่เข้าไปแล้วถึงเวลาเทวดาจะมาช่วย ยิ่งเห็นได้ชัดเมื่อครั้งเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย แล้วไปล้มอาการปางตาย เรียกว่าสู้ไม่ไหว กินอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมด จังหวะนั้นหายใจไม่ออก แต่นึกถึงบุญที่ทำร่วมกับสามีตลอดชีวิต หากคิดเป็นตัวเลขก็ประมาณสองร้อยล้าน

"ฉันเชื่อเรื่องบุญกรรม เหมือนเรากำลังตกจากที่สูงถ้าเราทำบุญเราอาจจะอะไรมารองรับ แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญเราอาจจะเจอก้อนหินแทน สมัยที่รถตกคูน้าแบบบึ๊ก บึทูปี้ แต่เชื่อใหม่ว่าประตูของฉันทันกลับเปิดออกได้วันนี้ฉันออกมาพูดไม่ได้อยากดัง เพราะฉันเป็นคนไม่ชอบสังคม แต่ถ้าฉันไม่ได้เป็นคนมีฐานะพูดแบบนี้หลายคนอาจไม่เชื่อ ว่าฉันหายจากการเป็นมะเรึ่งจริงๆ"

"โค้วยูสะ" กับสูตรรักษามะเรึ่ง

เมื่อตระกูลโค้วยูสะ ได้นำสูตรน้ำผัก-ผลไม้มารักษาผู้เป็นแม่จนหายจากมะเรึ่งตับ นั้น ทางวิชาการเรียกว่า เกิดจากการใช้เอนไซม์ (Enzyme) คือ สารอินทรีย์ประเภทโปรตีน ที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาชีวเคมี โดยลดพลังงานกระตุ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยไม่เป็นอันตราย

น้ำผัก-ผลไม้ถือเป็นแหล่งที่สำคัญของเอนไซม์ ความสดของน้ำเป็นตัวยุคสำคัญ เพราะเอนไซม์ถูกทำลายได้ง่ายในความร้อน และถ้าอาหารนั้นถูกทำให้สุกด้วยความร้อนเกินกว่า 114 ฟาห์เรนไฮต์ (FAHRENHEIT) เอนไซม์จะถูกทำลายไปจนหมด แต่ในน้ำผัก-ผลไม้สดเอนไซม์จะยังมีชีวิตอยู่

ดังนั้น ต้องคั้นน้ำผัก-ผลไม้ จากเครื่องคั้นผลไม้เท่านั้น เพราะจะสามารถได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จริงๆ ส่วนผัก-ผลไม้ที่ได้นำมาคั้นผสมกันแล้วตีมีมากมาย อาทิ แอปเปิ้ล, แครอท, มะระกอก, ฝรั่ง, ส้มโอ, ผักตำลึง, ผักกาด, ใบบัวบก, ผักขม, ใบแป๊ะตำปึง , น้ำมันมะกอก ฯลฯ

ตัวอย่าง สรรพคุณ ของ ใบแป๊ะตำปึง หรือ จักรนารายณ์ เป็นพืชสมุนไพรที่ถูกเรียกว่า ยาเทวดา เนื่องจากสรรพคุณที่ทรงคุณค่าเป็นยาครอบจักรวาล (หลายโรค) แก้ได้สารพัดโรคซึ่งล้วนเป็นโรคยอดนิยม อาทิ โรคความดันเลือดสูง, ความดันเลือดต่ำ, โรคเส้นเลือดอุดตัน, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคต่อมไทรอยด์, ในใบมีสารอนุพันธ์ป้องกันโรคมะเร็ง มะเร็งที่ลิ้น มะเร็งที่เกิดจากแผล, โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร, ริดสีดวงทวาร, โรคเกาส์, โรคกระดูกเมื่อยล้า, แผลบนใบหน้า, ระบุขาว และ ซิฟิลิส, ภูมิแพ้ เจ็บคอ ไอ หอบหืด, โรคตับ

วิธีการรักษามะเร็งของตระกูลไค์ยูฮะ สอดคล้องกับสถาบันมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันมะเร็งด้วยการ รับประทานผักอย่างน้อย 5 จานต่อวันและผลไม้อย่างน้อย 3 จานต่อวัน เหตุผลที่ให้ทำอย่างนี้ เพราะการรับประทานผัก-ผลไม้ในปริมาณมากสามารถป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งปอด, มะเร็งตับ, มะเร็งปากมดลูก

โรคมะเร็งที่จับได้ โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งปอด, มะเร็งตับ, มะเร็งปากมดลูก

หมายเหตุ ติดตามเรื่องราว

Who? Magazine สู่ แลกกาซีน ทุกวันอังคารของเดือน ครับ

โดย ท่านเจ้าคุณ

กลับไป www.oknation.net